

Số: 97 /BC-UBND

Côn Đảo, ngày 13 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng hợp giải trình ý kiến của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 11/7/2016 về việc tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ hai HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021); UBND huyện báo cáo giải trình cụ thể như sau:

1. Ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Hải – khu dân cư số 1 về việc “cử tri có mượn đất của Nhà nước do ông Huỳnh Thiện Hòa – Nguyên Chủ tịch UBND huyện duyệt, thời điểm đó chỉ có giấy tay và cử tri đã nộp lên Phòng Tài nguyên – Môi trường cho ông Phạm Hữu Trí, sau này hỏi lại thì được biết là đã bị thất lạc, nay muốn xin được cấp giấy CNQSDĐ có được không?”

- Qua kết quả kiểm tra hồ sơ và thực trạng thì khu đất hiện tại do Nhà nước quản lý và được ông Huỳnh Thiện Hòa - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo bút phê vào đơn ngày 17/7/1998. Hiện trạng trên đất có 01 căn nhà tạm xây dựng năm 1998, có diện tích là 115,3m² và cử tri Nguyễn Thị Hải hiện đang sử dụng làm quầy bán nước giải khát.

- Về việc có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) mảnh đất nêu trên hay không thì đề nghị bà Nguyễn Thị Hải đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện để được hướng dẫn tiến hành lập hồ sơ đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Điều 95 Luật Đất đai năm 2014; sau khi bà Nguyễn Thị Hải nộp đủ hồ sơ theo quy định gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, đối chiếu theo quy trình thủ tục, sẽ công khai kết quả và trả lời cho bà Nguyễn Thị Hải theo đúng quy định.

2. Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Sản – khu dân cư số 2 về “Hiện nay, gia đình ông có 01 mảnh đất, trong đó có 50m² đất thổ cư, phần còn lại là cây ăn quả và ao nuôi cá (phần diện tích đất thổ cư cách lề đường khoảng 3,5m). Vừa qua, gia đình ông có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thêm khoảng 72m² và theo cá nhân ông được biết về chỉ giới xây dựng tại khu vực này phải cách tim đường là 14m, vì vậy ông đã đề nghị được dịch chuyển tổng diện tích đất thổ cư vào bên trong để đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy định, thì không được sự đồng ý của Phòng Tài nguyên – Môi trường. Do đó, cử tri đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên – Môi trường có hướng dẫn sang Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để làm hợp đồng đo đạc, giá trị của hợp đồng là 02 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (19/4/2016), nhưng đến nay gia đình đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thấy nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đến để đo đạc theo hợp đồng đã ký (12 ngày sau ngày ký hợp

đồng, cử tri có điện thoại nhắc và 01 nhân viên trong phòng nghe điện thoại đã trả lời “khi nào anh làm thì sẽ xuống đo”), đề nghị cơ quan chức năng xem xét về thái độ làm việc của công chức thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì vị trí khu đất của cử tri Nguyễn Văn Sản xin điều chỉnh vị trí chuyển mục đích tọa lạc tại thửa đất số 441, tờ bản đồ số 14, đường Huỳnh Thúc Kháng, khu dân cư số 3; với tổng diện tích đất là 302,3m², trong đó có 122,9 m² đất ở tại nông thôn, 85,85m² đất trồng cây hàng năm khác, 94,15m² đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011; Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì vị trí đất của ông Nguyễn Văn Sản theo quy hoạch là đất ở hiện trạng cải tạo xây dựng nhà ở thấp tầng. Chỉ giới xây dựng cách tim đường Huỳnh Thúc Kháng hiện hữu là 14m (do phải trừ lại hành lang hạ tầng kỹ thuật và an toàn lưới điện); độ lùi ranh giới đất từ 2m-5m đối với nhà biệt thự hoặc nhà liền kề.

Về phản ánh này, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND huyện hướng tham mưu giải quyết là nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới đơn vị sẽ tham mưu UBND huyện xem xét từng trường hợp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình sử dụng đất và phải đảm bảo theo đúng quy định.

Liên quan đến công tác đo đạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã nhắc nhở và chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành đo đạc mốc ranh giới đất ở ngày 12/6/2016 và trực tiếp xin lỗi cư tri Nguyễn Văn Sản.

3. Ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Kim Loan – khu dân cư số 7 về “gia đình cử tri có thuê đất của ông Sáu Cường từ năm 1998 để trồng lúa và hoa màu và có khai hoang thêm một phần đất khác đối diện với diện tích khoảng 90m² (giáp đất của bà Nguyễn Thị Thu Bồn) để trồng trọt và khoan một cái giếng để tưới cây vào mùa khô. Năm 2013 gia đình cử tri có làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất khai hoang nêu trên nhiều lần nhưng đến cuối năm 2015 hồ sơ của cử tri mới được cơ quan chức năng xem xét và đưa ra hợp khu. Ngày 16/11/2015 các cơ quan chức năng đã phối hợp Ban điều hành khu khảo sát hiện trạng đến khi ký giáp ranh thì ông Đỗ Minh Khiêm người mua lại đất của bà Đỗ Thị Thu Bồn không đồng ý nói là do em của ông Khiêm khai phá năm 2009, nhưng theo được biết thì em của ông Khiêm đến ở vào khoảng tháng 12 năm 2011 và Phòng Tài nguyên – Môi trường có yêu cầu gia đình cử tri thỏa thuận với ông Khiêm; gia đình cử tri rất bức xúc không chấp nhận việc thỏa thuận”.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì Phòng có tiếp nhận hồ sơ xin công nhận quyền sử dụng đất số DD001.2015.20 của ông Trần Văn Sơn (chồng bà Nguyễn Thị Kim Loan) ngày 08/10/2015.

Ngày 28/10/2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, khu dân cư số 7, ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Loan (gọi tắt là hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan) tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất theo hồ sơ xin công nhận (Biên bản kiểm tra số 395/BB-TNMT). Qua

kiểm tra có 02 phần đất hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Ngày 16/11/2015, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với 02 phần đất nói trên. Đến ngày 24/12/2015, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập 02 Trích lục bản đồ địa chính 02 phần đất hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan xin cấp Giấy chứng nhận là thửa đất số 40 – tờ bản đồ số 9 với diện tích là 141,3m² đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 78 – tờ bản đồ số 3 diện tích 98,9m² đất trồng cây lâu năm.

Ngày 13/01/2016, khu dân cư số 7 tiến hành họp lấy ý kiến các hộ sống lâu năm để xác định nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan. Qua lấy ý kiến các hộ dân thì thời điểm sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan là từ tháng 3/2004 đến nay để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm và không có tranh chấp.

Tuy nhiên, đối với thửa đất số 78 – tờ bản đồ số 3 (phần đất giáp mương thoát nước) hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan sử dụng giáp ranh với đất ông Đỗ Minh Khiêm đã được cấp Giấy chứng nhận thì tại thời điểm kiểm tra hiện trạng ông Đỗ Minh Khiêm không đồng ý ký giáp ranh.

Ngày 01/4/2016, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có Công văn số 75/VPĐKQSDĐ về việc thông báo nguyên nhân chậm trễ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan với lý do là hộ giáp ranh (*ông Đỗ Minh Khiêm – cư ngụ khu dân cư số 3 và bà Lê Hồng Anh – cư ngụ Thành phố Hồ Chí Minh*) chưa ký Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập theo quy định.

Sau khi phát hành văn bản trên, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để thông báo cho hộ ông Đỗ Minh Khiêm và bà Lê Hồng Anh ký giáp ranh theo quy định. Ngày 27/4/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 450 và 451/TB-TNMT.

Ngày 10/5/2016, ông Đỗ Minh Khiêm có Đơn khiếu nại về việc cấp quyền sử dụng đất, nội dung khiếu nại đối với thửa đất số 78 – tờ bản đồ số 3 vì trước đó ông có xin cấp Giấy chứng nhận nhưng cơ quan chức năng trả lời (bằng miệng) là đất thuộc mương thủy lợi nên không cấp cho ai và cũng không ai được canh tác. Đến thời điểm hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan xin cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan chức năng lại lập hồ sơ cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan trong khi trước đó em ông Đỗ Minh Khiêm đã phát quang, sử dụng.

Hiện tại, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phôtô toàn bộ hồ sơ có liên quan để hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan liên hệ Phòng Tư pháp tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND huyện Côn Đảo về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp tiến hành hòa giải cơ sở về tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Sau khi có kết quả hòa giải cũng như giải quyết tranh chấp đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

4. Ý kiến của cử tri Huỳnh Thị Thu Thủy – khu dân cư số 7 về “cơ sở đóng gạch không nung của ông Nguyễn Văn Lánh gây tiếng ồn, bụi bẩn làm ảnh

hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý”.

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, ngày 12/7/2016 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đi kiểm tra cơ sở sản xuất gạch không nung của ông Nguyễn Văn Lánh – khu dân cư số 7. Kết quả ghi nhận như sau:

Về nhà xưởng: ông Nguyễn Văn Lánh đã được UBND huyện cho phép làm nhà tạm theo Công văn số 855/UBND-TNMT ngày 04/5/2016, diện tích nhà tạm là 300m², mục đích theo Đơn xin cấp giấy phép là để làm lán, kho để máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng. Vị trí nhà tạm nằm trong vị trí đất ở thuộc thửa đất số 550 – tờ bản đồ số 29, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH414425 do UBND huyện cấp ngày 17/9/2015 và theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 thì vị trí khu đất này được quy hoạch là khu đô thị hiện hữu, đất ở tại nông thôn.

Về quy mô sản xuất gạch: công suất thiết kế máy đóng gạch 10.000 viên/ngày (đối với viên gạch loại nhỏ) và 6.000 viên/ngày (đối với gạch loại lớn). Hiện cơ sở đang vận hành thử nghiệm, mỗi ngày chạy máy đóng gạch khoảng 2 giờ.

Về giấy phép đăng ký kinh doanh: hoạt động của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tuấn Ninh do ông Nguyễn Văn Lánh là giám đốc đã thực hiện việc đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (sản xuất gạch block), cấp đổi lần thứ 3, ngày 06/4/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

- Về môi trường: chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Tại thời điểm đi kiểm tra thì máy đang bị hỏng không vận hành được nên không đo được các thông số về tiếng ồn, độ rung, bụi. Số gạch đã đóng thử tập kết tại khu đất trống trước xưởng. Khu vực xung quanh khuôn viên xưởng không có tường bao che chắn bụi. Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Lánh, hiện cơ sở đang lập các thủ tục về môi trường và tiêu chuẩn ISO cho xưởng sản xuất gạch block, sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ báo cáo cơ quan chức năng địa phương.

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất gạch không nung của ông Nguyễn Văn Lánh – khu dân cư số 7, của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; UBND huyện nhận thấy:

+ Cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Văn Lánh sử dụng nhà tạm làm xưởng sản xuất gạch không nung là sai với nội dung Đơn xin làm nhà tạm và không đúng với nội dung Công văn số 855/UBND-TNMT ngày 04/5/2016 của UBND huyện.

+ Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không vận hành máy đóng gạch nên không đo được tiếng ồn, độ rung và bụi nhưng hoạt động sản xuất gạch không nung sẽ phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường nhất là các chỉ tiêu về tiếng ồn, độ rung và bụi gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.

+ Mặt khác, địa điểm hoạt động của cơ sở sản xuất gạch không nung trong khu dân cư là không phù hợp quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 và Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa

– Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ những cơ sở trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn tham mưu yêu cầu tạm ngưng hoạt động của cơ sở sản xuất gạch không nung và hướng dẫn đơn vị lựa chọn vị trí phù hợp theo quy hoạch để lập hồ sơ về đăng ký tiêu chuẩn ISO và kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định nếu có nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

5. Ý kiến của cử tri Đỗ Văn Hải – Khu dân cư số 5 về “đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện, cần trang bị thùng rác đạt chất lượng”

Theo báo cáo, ngày 12/7/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Ban Quản lý Công trình công cộng, Ban điều hành khu dân cư số 5 tiến hành khảo sát tình hình vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường khu dân cư số 5.

Qua kiểm tra tại 09 cơ sở kinh doanh nhà hàng tại đường song hành khu dân cư số 5: có 05/09 cơ sở đã trang bị thùng rác hợp vệ sinh, 02 quán cơm, 02 cơ sở kinh doanh khác đổ rác bằng xô nhựa, thùng xốp, bịch nilông. Theo các hộ kinh doanh trình bày, cơ sở đã đổ rác vào thùng rác, để bên vỉa hè, không vứt rác bừa bãi nhưng đôi khi có để rác qua đêm ở trong thùng thì bị gia súc bới, tha rác ra đường gây mất vệ sinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhắc nhở yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương trang bị thùng rác có nắp đậy, có độ cao phù hợp, không vứt rác bừa bãi hay để rác vào các dụng cụ không đảm bảo để gia súc bới, tha rác ra ngoài, không đổ nước thải ra lề đường, vỉa hè...

Đối với một số nhà hàng nhỏ tại tuyến đường Trần Phú khu dân cư số 5, rất nhiều hộ dân đổ rác vào thùng xốp, xô nhựa và để ngay ngoài vỉa hè làm túi ni lông, lá cây và một số loại rác nhẹ bay ra đường, rác hữu cơ thì bị gia súc bới móc, tha rác gây mất mỹ quan. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường chỉ đạo Đội Trật tự đô thị tiếp tục phối hợp Ban điều hành các khu dân cư nhắc nhở, vận động các hộ kinh doanh trang bị thùng rác, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, qua khảo sát một số tuyến đường hiện nay rất ít thùng rác công cộng (ví dụ như tuyến đường song hành dọc công viên Nguyễn Huệ hiện không bố trí thùng rác công cộng), do đó UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Công trình công cộng phối hợp các cơ quan liên quan khảo sát lại việc bố trí bổ sung thùng rác công cộng trên các tuyến đường nội thị và các vị trí tập trung dân cư cũng như tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để nhân dân và du khách bỏ rác đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

6. Ý kiến của cử tri Lê Thị Thu – khu dân cư số 3 về việc "Hiện nay đang thi công hồ Quang Trung II, xe tải chở đất cát ra vào đoạn cầu Quang Trung không sử dụng còi báo hiệu và cát bụi ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân":

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án thì dự án hồ chứa nước Quang Trung II khi được phê duyệt thì khối lượng đất đào từ lòng hồ cần phải vận chuyển ra bãi tạm trữ trên 600.000m³ nên số lượng xe vận chuyển từ công trình đến bãi tạm trữ rất lớn. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu đơn vị thi công không cho xe vận chuyển đất cát đi

qua cầu Quang Trung trên đường Võ Thị Sáu, mà phải đi theo hướng tuyến đường mòn dọc hồ Quang Trung hiện hữu để đến bãi tạm trữ, nhằm giảm thiểu tối đa khối bụi và đất rơi vãi trên các tuyến đường; đồng thời lắp biển báo thi công và cử người trực cảnh giới, quét dọn hàng ngày tại 2 đoạn đường xe băng ngang qua đường (đoạn đầu tuyến qua đường gần cầu Quang Trung, đoạn cuối tuyến qua đường Nguyễn Văn Linh) để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua hai đoạn đường này.

UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án tăng cường công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai xây dựng công trình hồ chứa nước Quang Trung II; thường xuyên theo dõi và chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục tối đa tình trạng bụi bay, đất rơi vãi xuống đường và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình xe vận chuyển, lưu thông trên đoạn đường trên.

7. Ý kiến của cử tri Nguyễn Quang Vũ – khu dân cư số 5 về “đường vào bãi Đầm Trầu gập ghềnh, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Đề nghị cơ quan chức năng sớm phương án khắc phục; đồng thời nếu thi công nâng cấp đoạn đường vào bãi Đầm Trầu phải có con đường tạm để đi vào không ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch và đi lại của người dân” và ý kiến về “tình trạng thả rông trên tuyến đường Cổ Ống, Bến Đầm và cả trong khu vực Trung tâm huyện; bò ăn cỏ ở công viên và uống nước tại đồng hồ vòng xoay ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong”

a. Công trình Nâng cấp đường vào bãi Đầm Trầu do Ban Quản lý công trình công cộng làm chủ đầu tư. Công trình đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 29/02/2016. Hiện nay chủ đầu tư đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, công trình chỉ một đoạn ngắn nằm gần ở cuối tuyến trùng với đường hiện hữu (một đoạn khoảng 50m); trong quá trình thi công đến đoạn đường này, Ban Quản lý công trình công cộng đã có giải pháp làm con đường tạm theo như ý kiến của cử tri đề nghị.

b. Về tình trạng thả rông trên các tuyến đường: Theo báo cáo, Công an huyện đã chỉ đạo cho lực lượng Công an xây dựng phong trào về an ninh trật tự phụ trách ở từng khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động những đơn vị, hộ chăn nuôi cam kết chặn, thả gia súc đúng nơi quy định, không thả rông tại nơi công cộng, đặc biệt là để gia súc ra đường gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân và đơn vị chăn nuôi còn thiếu ý thức nên chưa thực hiện đúng cam kết, còn thả rông trâu, bò ra nơi công cộng.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri từ nhiều đợt tiếp xúc, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch và Quy chế phối hợp tổ chức xử lý gia súc thả rông trên địa bàn huyện nhằm xử lý triệt để tình trạng thả rông gia súc trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 11/10/2013 của UBND huyện.

8. Ý kiến về “cử tri khu dân cư số 1 đã kiến nghị cho tu sửa đoạn đường vào Miếu Bà Thờ phi Hoàng Phi Yến ở Cổ Ống nhiều lần, đại biểu HĐND huyện

khóa X và UBND huyện đã hứa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện và công tác quản lý Miếu Bà, Miếu Cậu hiện nay như thế nào?”

a. Miếu thờ Bà Thử phi Hoàng Phi Yến - Cỏ Ống là một trong 05 dự án trùng tu di tích bằng nguồn vốn xã hội hoá theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND, ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư. UBND huyện đã uỷ quyền cho Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư và lập hồ sơ dự án kêu gọi đầu tư.

Ngày 26/8/2015, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Duy Thân có Đơn xin phép và lập dự toán sửa chữa đường vào ngôi Miếu và UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết.

Tuy nhiên khi được cung cấp thông tin về dự án này, Công ty TNHH XD TM Duy Thân đã có ý kiến “*Miếu Bà – Cỏ Ống đang được Ban Quản lý dự án huyện lập thủ tục triển khai trùng tu, tôn tạo nên đề cơ quan nhà nước lập thủ tục trình phê duyệt và triển khai theo thiết kế. Sau khi các cơ quan, ban ngành phê duyệt và cân huy động vốn xã hội hoá, Công ty sẽ tham gia hưởng ứng*”.

Nội dung này đã được trả lời tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại khu dân cư số 1 - Cỏ Ống để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11 HĐND khoá X.

b. Về công tác quản lý Miếu Bà và Miếu Cậu ở Cỏ Ống.

Miếu Bà và Miếu Cậu ở Cỏ Ống hiện nay giao cho Ban Quản lý di tích Côn Đảo trực tiếp quản lý, đơn vị đã thường xuyên thực hiện việc dọn vệ sinh, phát quang, cắt cỏ; thực hiện công tác chống xuống cấp di tích và đơn vị có hợp đồng với một hộ gia đình sinh sống tại khu dân cư số 1 để chăm sóc, trông coi Miếu Bà, Miếu Cậu.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp của UBND huyện về việc giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, KDC;
- Các thành viên UBND huyện;
- Lưu VT, TH. *luy*

ĐAT HĐND-K huyện N-H/O



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Chính